

ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญญา) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖



รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดี ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญญา) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ

ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา Creative Economy ของโครงการปัตตานี เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม Pattani Heritage City ภายใต้ Creative Economy ซึ่งเป็นโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาการพัฒนาวิสาหกิจผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นจากผลผลิตการเกษตรอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นทำงานร่วมกับชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ของท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นการบูรณาการระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการและชุมชน

โดยในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีกิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นดังนี้

๑. เส้นทางธรรมชาติ ป่าชายเลน และหอดูนก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนภายในวิทยาเขต

๒. ศึกษาและเยี่ยมชมสาธิตการทำผ้าลีมาบาติก การทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับผ้าตีบาเต๊ะ ณ ศูนย์เรียนรู้หัตถศิลป์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาผ้าเพื่อการตัดเย็บ โดยให้วัฒนธรรมชุมชนเป็นฐาน และ



เป็นการพัฒนาผ้าให้มีเอกลักษณ์และลวดลายเป็นของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

๓. ศึกษาดูงานที่โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ (ปูทะเล) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการกระตุ้นแม่พันธุ์ปูทะเลให้ปล่อยไข่ออกนอกกระดองขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแม่พันธุ์ปูทะเลที่มีไข่นอกกระดองถูกส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่สนใจ เพื่อนำเอาลูกปูไปอนุบาลต่อไปเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร และการเพิ่มปริมาณปูทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาติ



โดยในช่วงบ่ายมีการบรรยาย เรื่อง “Green Parcels: University Actions towards Zero Emission” และการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญญา) ครั้งที่ ๑ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต ได้นำเสนอ เรื่อง สรุปรงานประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ในกลุ่มประชุม Side Meeting หัวข้อ “Collaborative actions towards Thailand Net zero driven by University Network” และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดอบรมการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร สำหรับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย SUN Thailand เพื่อเป็นพื้นฐานในการผลักดันสู่ Net Zero